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ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนบา้นดอนธปู 

 
ผูม้าประชมุ 
  ๑.นายวรรณพล  มีเดช     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.นางจุติมา   จิตรจง   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  ๓.นายวิสุทธิ์  นาคเพชรพูล  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  ๔.นายศิริชัย ทองจันทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   กรรมการและเลขานุการ   
ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑.นางสุดาวรรณ  ศรีสันต์   กรรมการผู้แทนครู 
  ๒.นางสาวเพชรดารัตน์ บุญจันทร์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.นายชัยโรจน์  จิตรจง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
  ๔.นางกัลยา  รัตนกาจญน์   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
  ๑.นางสาวดลพร  ทองเหลือ   
  ๒.นางสาวศิรินทรา   ทองศรี 
เริ่มประชมุเวลา  
   เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
   - 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2  เรื่องรบัรองการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
          ไม่มี 
ระเบยีบวาระที ่ 3  เรื่องที่เสนอให้ทีป่ระชมุทราบ 
 
      ๓.๑.ผูบ้รหิารสถานศึกษา แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
   ๓.๑.๑.การบรหิารงาน 4 ฝา่ยในโรงเรยีน 
            - งานบรหิารทัว่ไป  
    1) ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานในช่วงปิดเทอม  
    2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งปลั๊กไฟเพ่ิมเติมทุกห้องเรียน  
    3) จัดท าห้องเก็บของเพ่ือเก็บสัมภาระต่าง ๆ  
    4) ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จากใช้ได้ 2 เครื่องตอนนี้ใช้ได้ทั้งหมดครบทั้ง  
        15 เครื่อง  
    5) ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีประมาณ 2564 (รอขอความเห็นชอบจาก 
        คณะกรรมการสถานศึกษา)  



    6) จัดท าเว็บไซต์โรงเรียนเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และจดโดเมนเนมชื่อ  
        www.bdt.ac.th  
    7) จัดท าระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์เพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสารล้างจ่าย  
    8) จัดท าระบบงานบริหารโรงเรียนแบบออนไลน์มีดังนี้  
         1.การมาเรียน   
     2.ออมทรัพย์นักเรียน 
     3.ตรวจสุขภาพนักเรียน  
         4.การวางแผน  
      5.การเงินและบัญชี 
      6.การมาปฏิบัติราชการ 
     ๗.การลา  
         ๘.การขออนุมัติไปราชการ  
     9. ภารกิจผู้อ านวยการ  
         ๑๐.ทะเบียนหนังสือราชการ 
       11. ทะเบียนค าสั่ง  
     12. ทะเบียนเกียรติบัตร  
    ๙) คณะครูช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน  
 
           - งานวชิาการ  
    1) หลักสูตรสถานศึกษา ได้ตรวจสอบแล้วเดือนหน้าจะมีการจัดท าหลักสูตร 
        ใหม่เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  
    2) การเรียนในช่วงที่มีการปิดเรียนทางโรงเรียนได้ใช้การจัดการเรียนการสอน 
        แบบ on hand  
    3) ในการเรียนชดเชยโรงเรียนจะต้องเรียนชดเชยทั้งหมด 12 วัน ซึ่งทาง 
        โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ on hand ทั้งหมด  
    4) ผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ระดับ 3 ขึ้นไปจากทุกกลุ่ม 
        สาระเฉลี่ยแล้วได้ 6๘.7๕ เปอร์เซ็นต ์ 
    5) ในการจัดการเรียนการสอนจุดเน้นของสถานศึกษายังคงใช้หลักการเดิม เรา 
        จะพัฒนาและต่อยอด  คือโรงเรียนจะเน้นในเรื่องหลักปรัชาญาของ  
        เศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องรักษส์ิ่งแวดล้อมและจะการมีเพ่ิมเติมเรื่องของ 
        เทคโนโลยีให้เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องโรงเรียน  
 
               - งานบุคคล  
    1) โรงเรียนได้เปลี่ยนผู้ประเมินครูผู้ช่วย 7 คนเนื่องจากว่ามีคณะกรรมการเป็น 
        ครูทีเ่กษียณและย้ายท าให้ต้องเปลี่ยนทั้ง 7 คน  



    2) อัตราก าลังทาง ก.ค.ศ. ได้เปลี่ยนแปลงอัตราก าลังใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ใน 
        วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕6๔ คิดแล้วโรงเรียนจะได้รับครูอนุบาล 3 คนและ 
        ประถม 8 คนตามกรอบอัตราก าลังใหม ่ 
    3) อัตราก าลัง ณ ปัจจุบันยังต่ ากว่าเกณฑ์อยู่ 2 คนคือยังขาดครูอนุบาล 1 คน 
        และขาดครูประถมอีก 1 คนซึ่งก าลังรอรับจัดสรรจากเขตพ้ืนที่ ตอนนี้ทั้ง 2  
        อัตราได้ข้ึนเป็นต าแหน่งว่างรอรับย้าย เอกปฐมวัย และเอกคณิตศาสตร์ 
 
      - งานการเงนิและสนิทรัพย์  
       1) ได้จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 64 ในช่วงปิดเทอม  
       2) ของบประมาณ ในปีงบประมาณปี 65 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบในการ 
           ซ่อมแซมอาคาร  300,000  บาทและจัดหาครุภัณฑ์อาเซียน    
           120,000 บาท  
       3) ได้รับเงินบริจาคจากอาจารย์ประยงค์ 10,000 บาท และจาก 
           คุณแม่คุณครูพิมพิศา 3,500 บาท  
       4) ได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครเกาะสมุย จัดซื้อครุภัณฑ์ทีวี 1 เครื่อง  
           55 นิ้ว จัดซื้อและรายงานไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย เรียบร้อยแล้ว  
       5) โรงเรียนได้จัดซื้อโต๊ะขาว ชั้นวางที่นอน ถาดหลุมให้กับน้อง ๆ อนุบาล  
           จากเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณที่แล้ว  
       6) งานพัสดุจัดท าด้วยระบบออนไลน์เป็นปัจจุบัน แต่ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
           ก าลังด าเนินการ  
       7) นักเรียนได้รับทุนจากข้าราชการบ านาญและธนาคารออมสิน ต้อง 
           ขอขอบคุณครูศิริชัยด้วยครับ  
       8) โรงเรียนได้รับเงินโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 64 จาก 
           เทศบาลครบทั้ง 2 ไตรมาสแล้ว และได้คืนเงินเหลือจ่ายจาก  
           ปีงบประมาณท่ีแล้วเป็นเงิน 177,182 บาท กับเทศบาลเรียบร้อยแล้ว  
           ในชว่งที่มีการเรียนแบบ On Hand ทางโรงเรียนได้เบิกเงินอาหาร 
           กลางวันให้กับนักเรียนคนละ 20 ต่อวัน  
       9) โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ปีงบประมาณ 64 ของครึ่งแรก  
           ครั้งที ่1 (70%) เป็นเงิน 192,945 บาท และ ครั้งที ่1 (30%) เป็น 
           เงิน 70,895 บาท  ตอนนี้ได้รับแล้วครบ 100% 
           เป็นเงิน 263,840 บาท  
      10) โรงเรียนได้รายงานเงินคงเหลือไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 64  
            เรียบร้อยแล้ว 
 
 



     ๓.๒.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๓.๑.๒.คุณครูศิริชัย พูดถึง กองทุนวันละ ๑ บาทของเทศบาลนครเกาะสมุย 
            ฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ฝากออมวันละ๑ บาท แตเ่ก็บเงิน ครั้งละ 1 ปี  
            จ านวน 3๖5 วัน ก็ 3๖5 บาท  กรณไีม่สบายเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  
                   ได้ค่านอนโรงพยาบาล คืนละ ๓๐๐ บาท   และกรณีย้ายโรงเรียนก็จะได้เงินคืน 
            ไปทั้งหมดตามยอดที่ฝาก แตย่กเว้นหักค่าสมัคร 3๐ บาท 
 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4  เรื่องที่เสนอพจิารณา 
      ๔.๑.แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
            - แผนปฏิบัติราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
     ผอ.แจ้งว่า ให้ท่านประธานช่วยตรวจดูและเซ็นความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการ 
     ท่านอ่ืนช่วยดูด้วยว่าเพ่ือมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหน 
     รอแต่ท่านเซ็นลงนาม ลงในเล่มแผนปฎิบัติราชการ 
 
      ๔.๒.การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานแทน ๓ คนที่พน้จากต าแหนง่จาก 
   คุณสมบตัเิฉพาะ 
   - มีคณะกรรมการทั้งหมด ๙ คน พ้นจากต าแหน่งจากคุณสมบัติเฉพาะกรรมการ 
     อยู่ ๓ คน สรรหามาแล้วได้ ๑ คน ในต าแหน่ง กรรมการผู้แทนครู 
     และต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอหลังเลือกตั้งสมาชิก แล้ว 
     จะสรรหามาอีกครั้ง  
     ส่วนต าแหน่งกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า คือนายชัยโรจน์ จิตรจง ประสานติดต่อได้ แต่ 
     วันนี้ท่านติดธุระเลยไม่ได้เข้าประชุม  
      
      ๔.๓.รบัยา้ยขา้ราชการครู 
   - ผอ.แจ้งว่าต าแหน่งว่าง ๒ อัตรา ในการรับย้ายคือ เอกปฐมวัย และเอกคณิตศาสตร์  
     แต่ข้าราชการครูที่ก าลังจะย้ายมาคือ เอกภาษาไทย จึงขอความคิดเห็นจากกรรมการ 
      คุณวิสุทธิ์บอกว่า ถ้ามาแบบกะทันหันก็ไม่อยากให้มา แต่ท่านประธานบอกว่า  
     ให้อ านาจผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาเต็มที่ แล้วให้ท าหนังสือมา   
     ประธานจะเซ็นยินยอมให้กับทางโรงเรียน 
 
      ๔.๔.เสาอาคาร ๑ ของโรงเรียน ช ารุด  
   - ผอ.แจ้งว่า เสาอาคาร ๑ ช ารุด  ๙ ต้น ซึ่งมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่จะซ่อมแซม  
     และให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วคณะกรรมการสถานศึกษาบอกว่า 
     ให้ประสานวิศวกรได้เลย 
  
 
 
 



      ๔.๕.ท าบุญโรงเรียน 
   - ท่านประธานแจ้งว่า ณ สถานการณ์ตอนนี้ ช่วงโควิด ๑๙ จัดงานได้ แต่ผู้ร่วมงานไม่ 
     เกิน ๕๐ คน คุณวิสุทธิ์บอกว่ารอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อน รอให้ทางรัฐบาลคลาย 
     ล๊อกอย่างเป็นทางการ และประธานแจ้งว่า เลื่อนออกไปก่อนจนว่าสถานการณ์ปกติ 
     แล้วจึงจัดได้ รอประชุมอีกวาระ แล้วจะมาพิจารณาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เรื่องงาน 
     ท าบุญโรงเรียนและต้อนรับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   
 ที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
     ๕.๑ ตน้มะพรา้วขา้งก าแพง (ตน้มะพรา้วมนัตายแลว้) 
         -คุณวิสิทธิ์ด าเนินการจัดการหาช่างตัดต้นมะพร้าวให้กับทางโรงเรียน และทาง 
       ผู้อ านวยการสถานศึกษาและคณะครูขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่ 
       ช่วยเหลือหาช่างมาตัดต้นมะพร้าวให้กับทางโรงเรียนบ้านดอนธูป 
  
 ที่ประชุม   รบัทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 
  ๑๕.๒๐ น 
 
 

                                                                             
    (นายอภิเดช  จิตรมุ่ง)            (นายวรรณพล  มีเดช)  
   ผู้จดรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


